

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0211.6/ 587



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

17 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2553

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2553  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย  
ภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet  
ที่ [www.moi.go.th](http://www.moi.go.th) เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วัฒนเสน)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร 0 2221 9468 , 0 2223 4870 มท. 50577

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย  
ครั้งที่ 2/2552

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

\*\*\*\*\*

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2552 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. แนะนำข้าราชการฝ่ายการเมืองของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553</p>	<p>1) นายศุภรักษ์ ครอบหา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>2) นางคมคาย อุดรพิมพ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2553</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่ดำเนินการในปี 2552 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในปี 2553 กระทรวงมหาดไทยจะจัดกิจกรรมในจังหวัดต่างๆอีกมากกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ได้เริ่มที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดี แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้จังหวัดอื่นๆใช้แนวทางของจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นแบบในการจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ และจังหวัดที่จะจัดงาน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ครั้งต่อไป ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมที่จัดให้มีในงาน ว่านอกจากการแสดงดนตรีและความบันเทิงแล้ว ได้จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค “ธงฟ้า ราคาประหยัด” หน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อประกันรายได้ เพื่อให้ประชาชนมาร่วมงานให้มากที่สุด</p>	
<p><b>3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด</b></p>	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 เรื่องการเสนอขอแก้ไขกฎหมายยาเสพติด โดยขอให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ และจัดสถานที่แบบพิมพ์ การถ่ายเอกสารบัตรประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการกรอกแบบพิมพ์ และลงชื่อเป็นผู้เสนอขอแก้ไขกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 163 โดยกระทรวงมหาดไทย จะเร่งผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอขอแก้ไขกฎหมายตามขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนต่อไป</p> <p>สำหรับในเรื่องการดำเนินนโยบาย CLEAN &amp; SEAL ตามที่ปรากฏข่าวว่าเครื่องตรวจจับสารเสพติด Alpha 6 ที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อและส่งให้แก่จังหวัดและอำเภออาจใช้ไม่ได้ผลนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพอย่างละเอียดและรายงานผลการทดสอบว่าเครื่อง Alpha 6 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน จึงขอยืนยันให้หน่วยปฏิบัติเกิดความมั่นใจว่าเครื่องมือนี้จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จังหวัดทุกจังหวัด</li> <li>- กรมการปกครอง</li> </ul>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>และช่วยขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยได้รับรายงานผลการดำเนินงานว่ามีจำนวน 36 จังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย และมี 39 จังหวัด ที่ดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ในจำนวนนี้มี 10 จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงาน ขอให้เร่งรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้ทราบโดยด่วน</p>	
<p><b>4. การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล</b></p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการไปแล้ว โดยทำสำรวจตรวจสอบบัญชีรายชื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทบทวนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลภายในจังหวัดและรายงานให้กระทรวง ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หากมีเรื่องใดที่เกินขีดความสามารถและจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ขอให้รายงานให้กระทรวง ฯ ทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท)</p>
<p><b>5. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง</b></p>	<p>- กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รายงานว่ามีจังหวัดที่ได้ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งและต้องวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จำนวน 9 จังหวัด <b>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติเชิงรุก เตรียมแผนรับมือและมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ยั่งยืนและตรงจุด โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ และน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก</b> รวมทั้งให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ได้รับทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ พร้อมแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่เกิดความเสียหายแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือประชาชน	
6. การป้องกันการเกิดอัคคีภัย	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะมีการจุดธูปเทียนบูชาเช่นไหว้ตามบ้านเรือนทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย นอกจากนี้ให้ประสานการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการและสถานบริการในพื้นที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน</p> <p>โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศแห้งขอให้ทุกจังหวัดระมัดระวังป้องกันการเกิดไฟฟ้า โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทำแนวป้องกันไฟฟ้าและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงโทษและผลกระทบที่เกิดจากไฟฟ้าทั้งเรื่องการสูญเสียบ้านไม้พินจากหมอกควัน และเกิดผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินค่าตอบแทน อสม.</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอให้ทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท ต่อเดือน แต่ต้องไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ใช้สิทธิในการขึ้นทะเบียน ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนา ก่อน และเนื่องจากมีการร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจ่ายเงินล่าช้า บางแห่งมีการหักค่าธรรมเนียมจากผู้สูงอายุบ้าง และมีบางแห่งจ่ายเงินรวม 3 เดือนหรือ 6 เดือน ซึ่งในการดำเนินการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครบ 6 เดือนแล้ว ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน สำหรับวิธีการจ่ายเงิน ผู้สูงอายุจะมารับเองหรือให้ญาติที่ไว้วางใจมารับแทน หรือวิธีการให้บริการถึงบ้าน หรือการโอนผ่านธนาคาร 2 ธนาคาร คือ ธกส. และธนาคารออมสินก็ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p><b>2) การจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม.</b> ให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการ โดยเฉพาะนายอำเภอที่อยู่กับ อสม. ในพื้นที่ ให้ทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่า อสม.มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 600 บาท เป็นประจำทุกเดือน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกจังหวัดครบถ้วน 12 เดือนแล้ว แต่มีรายงานว่า อสม.ในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน เนื่องจากนาย ก อบจ. และสาธารณสุขจังหวัดมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน ทำให้การเบิกจ่ายเงินให้กับ อสม. ล่าช้า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยกำกับดูแลให้ อสม. ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือนด้วย</p> <p>ในการดำเนินการดังกล่าวให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาล โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <b>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>1. ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด ดังนี้</p> <p><b>จังหวัดนครราชสีมา</b> เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ที่จัดงานได้ประสบความสำเร็จมีประชาชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นที่จะจัดงานครั้งต่อไป ได้เป็นอย่างดี</p> <p><b>จังหวัดศรีสะเกษ</b> เรื่องการรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้กระทรวงฯ ทราบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถชี้แจงต่อสื่อมวลชนได้อย่างทันเหตุการณ์</p> <p><b>จังหวัดเลย</b> สามารถรายงานปัญหาในพื้นที่อย่างรวดเร็ว</p> <p><b>จังหวัดนราธิวาส</b> รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์</p>	
<p>2. การชี้แจงสื่อมวลชน เรื่องการซื้อ-ขายตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น กระทรวงฯ ได้ชี้แจงผ่านสื่อทุกสื่อแล้ว <b>ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ช่วยชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกทางหนึ่ง โดยให้จัดทำเป็นแผ่นซีดี ส่งมาที่กระทรวงมหาดไทย</b> เพื่อจะได้รวบรวมแจกให้สื่อมวลชนรับทราบข้อเท็จจริง ความรู้สึกของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><b>3. การรักษาความปลอดภัย</b> <b>ศาลากลางจังหวัด</b> <b>และสถานที่ราชการ</b></p>	<p>- ตามที่ปรากฏข่าวว่าจะมีการชุมนุมของกลุ่มมวลชน ซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในหลายพื้นที่ ในช่วงนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 <b>ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดดูแลรักษาความปลอดภัยของศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการ โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วม เพื่อดูแลและรักษาความปลอดภัย และประสานการดำเนินงานกับกองกำลังทหารและตำรวจในพื้นที่</b> โดยในส่วนกลางจะตั้งศูนย์อำนวยการร่วม เพื่อประสานการดำเนินงาน และหากเกิดเหตุการณ์ให้รายงานด่วนทางโทรศัพท์มือถือของปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตลอดเวลา ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โดยเฉพาะ 38 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p><b>4. การช่วยเหลือเกษตรกร</b> <b>ผู้ปลูกหอมแดง</b></p>	<p>- <b>ให้จังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ</b> ซึ่งมีผลผลิตหอมแดงมากเกินกำลังการรับซื้อของตลาดที่มีอยู่ในพื้นที่ทำให้ราคาหอมแดงตกต่ำ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ให้ทุกจังหวัดช่วยเหลือสนับสนุนการซื้อหอมแดง โดยให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดต่างๆ ว่าแต่ละจังหวัดสามารถรับซื้อหอมแดงได้จำนวนเท่าใด</p> <p>ในการนี้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือรับซื้อหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้ดำรงชีพอยู่ได้ นอกจากนี้ให้กรมการปกครองช่วยนำหอมแดงที่ล้นตลาดไปวางขายที่ร้าน DOPA Shop ในทุกหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>



เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><b>5. ผลงานโครงการดีเด่นของจังหวัด</b></p>	<p>- จากการประชุมกระทรวงครั้งที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอโครงการที่เป็นโครงการดีเด่นของจังหวัดที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดต่างๆ ได้ส่งโครงการดีเด่นให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว และจะได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือผลงานดีเด่นของจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ <b>ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมรวบรวมผลงานไว้ประมาณ 2 หน้ากระดาษ</b> โดยให้คัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญ เห็นเป็นรูปธรรม เช่น โครงการพุทธมณฑลอีสานของจังหวัดขอนแก่น หรือโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น โดยให้หลีกเลี่ยงโครงการที่เป็นงานประจำหรืองานประเพณีที่ปรากฏอยู่ตามสื่อทั่วไปแล้ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p><b>6. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด</b></p>	<p>- <b>คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบกลางประจำปีงบประมาณ 2553 ให้จังหวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 3 - 5 ล้านบาท</b> ตามขนาดและความหนาแน่นของประชากรในแต่ละจังหวัด มีวัตถุประสงค์ให้จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยจังหวัดใดจะได้รับงบประมาณจำนวนเท่าใด อยู่ระหว่างการพิจารณา และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ กระทรวงมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , สื่อสาร 50577 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553